

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๕๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับจดทะเบียนพรรคการเมืองให้แก่พรรคประชาธิปไตยเป็นพรรคการเมือง ตามความในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ ดังปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

อารีย์ วงศ์อารยะ

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์

ชื่อพรรคการเมือง
ทะเบียนเลขที่
วันรับจดทะเบียน

ประชาธิปัตย์
๒๕/๒๕๓๔
๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๔

ภาพเครื่องหมายพรรค



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค

๔๐ พหลโยธิน ๗ ซอยอารีย์ ๔ ใต้

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ชื่อหัวหน้าพรรค

นายธนา ไชยประสิทธิ์

ชอรองหัวหน้าพรรค

นายกาพย์ หอมสุวรรณ

ชื่อเลขธิการพรรค

นายสุพล เนยปฏิมานนท์

ชอรองเลขธิการพรรค

นายครรชชฤทธิ์ ดิศแพทย์

ชอกรรมการบริหารพรรค

นายวิรุฐ มาฆะศิริานนท์

นางสุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

นายธาดา เสวตศิลา

นายเล็ก ม้ามณี

นายชัชวาลย์ แดงชัน

นายประเสริฐ ศรีบุญเรือง

นายศิริวัฒน์ ตันชาติกล

นายเชอสิงห์ เนืองจ่านงค์

นายอุทัย สุภาพล

นายวันชัย โรจนศิริพงษ์

นายพงษ์กวี สุขทวี

แนวนโยบายและวิธิดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์

โดยที่สภาวะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นภาพความไม่ยุติธรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้เป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประสบกับความยากจนข้นแค้นในการดำรงชีวิต ในขณะที่คนส่วนน้อยของประเทศเป็นผู้มั่งมีศรีสุข ช่องว่างระหว่างความยากจนกับความมั่งมีขยายกว้างห่างกันออกไปทุกที คุณธรรม สุจริตธรรม และศีลธรรมในสังคมตกต่ำ วินัย ข้อย่อนและความเป็นธรรมในสังคมเสื่อมโทรมลงตามลำดับ

พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขจัดความเสื่อมโทรมของสังคมทุกด้าน และสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าอันเป็นสังคมที่มีคุณธรรม สุจริตธรรม ศีลธรรม และเปี่ยมพร้อมด้วยความมีวินัยเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยทั่วถ้วนหน้า พรรคประชาธิปัตย์จึงวางหลักการและแนวนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

๑. พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้พัฒนาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๒. พรรคประชาธิปัตย์จะสร้างและปลูกฝังคุณธรรม สุจริตธรรม ศีลธรรมและวินัยในสังคมให้มั่นคงยิ่งขึ้น
๓. พรรคประชาธิปัตย์จะขจัดความไม่เสมอภาคในโอกาสของทุกด้านเพื่อสร้างความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๕๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

๔. พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้การศึกษาทางการเมือง โดยมุ่งปลูกฝังความสำนึกในการเข้าร่วมมีบทบาทในการดำเนินการทางการเมืองชนในหมู่ประชาชนให้ทั่วถึง

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในหลักที่ว่า ความอยู่ดีกินดีของประชาชนไทยทุกคนนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายในอันดับแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ พรรคประชาธิปัตย์จึงจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มีการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทั่วถ้วนหน้า โดยจะเข้าควบคุมกำกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้วางไว้บรรลุเป้าหมาย

พรรคประชาธิปัตย์จะดำรงไว้ซึ่งระบบการเงินและการคลังของประเทศให้มั่นคง จะปรับปรุงการภาษีอากรให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นเพื่อนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ให้มากที่สุด

พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชนบทโดยรีบด่วน โดยจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการนี้เป็นกรณีพิเศษ และกำกับควบคุมงานนี้ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อยกฐานะประชาชนยากจนใหม่ชาวตตชน และป้องกันการทำถนฐานเพื่อไปหางานทำในถิ่นอื่น

พรรคประชาธิปัตย์จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมให้ดำเนินควบคู่กันไปอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความ

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

สมคูลทางเศรษฐกิจ และสร้างระบบอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นให้
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์จะสร้างเสริมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กระจายไปทั่วประเทศ เช่น การขนส่ง การสื่อสารคมนาคมทุกประเภท น้ำประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคประการอื่น เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความสะดวกสบายของประชาชนทั่วไป

นโยบายด้านสังคม

พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในนโยบายการขยายโอกาส เพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคมอันเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยจัดบริการทางสังคมให้อย่างเท่าเทียมกัน

ในด้านการศึกษา พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าการศึกษาคือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรคทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์ในด้านคุณภาพและคุณธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาทุกด้านในสังคมให้ดีขึ้น และพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการปรับปรุงการศึกษาให้เป็นไปตามแนวนโยบายนี้โดยเร่งด่วน โดยกระจายโอกาสการศึกษาทุกระดับให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะดำเนินการปลูกฝังความสำนึกผู้สืบทอดสืบทอดต่อสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม สุจริตธรรม ศีลธรรม จรรยา และความมีระเบียบวินัย เหล่านี้คงจะได้ช่วยบรรเทาหรือแก้ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง การกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ดาษดื่นในปัจจุบัน

เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะเร่งรัดพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทันกับความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในด้านสวัสดิการสังคม พรรคประชาธิปัตย์ถือว่ารัฐมีหน้าที่ที่จะต้องอำนวยความสะดวกด้านให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน เช่น ที่อยู่อาศัย อันถูกสุขลักษณะ อาหารบริบูรณ์ ราคาถูก มีงานทำอย่างมั่นคง และเมื่อเจ็บป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ

พรรคประชาธิปัตย์จะวางโครงการในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมข้างต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

ในด้านบทบาทของสตรี เนื่องจากจำนวนประชากรชายและหญิงใกล้เคียงกันมาก แต่กลับปรากฏว่าบทบาทของสตรีในการรับผิดชอบพัฒนาประเทศทุกด้านทุกระดับอยู่ในขอบเขตจำกัดมาก และเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้ร่วมมีบทบาทในการพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าเทียมกับบุรุษยิ่งขึ้น พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการส่งเสริมสิทธิและสถานภาพสตรีให้ดีขึ้นทั้งในเมืองและชนบท

สำหรับเยาวชน พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าเยาวชนย่อมเจริญเติบโตขึ้นเพื่อรับช่วงหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการพัฒนาเยาวชนเหล่านั้นให้พร้อมทั้งกายและจิตใจ โดยกำหนดนโยบายอันแน่นอนให้สอดคล้องกับโครงการการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

นโยบายด้านการเมือง

โดยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น เป็นระบอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย พรรคประชาธิปัตย์จึงจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้การปกครองระบอบนี้สถิตสถาพรมั่นคงสืบไป

และโดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสถาบันที่ประชาชนเลือกผู้แทนของตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนสถาบันนั้นจึงมีบทบาทในการรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันสถาบันนิติบัญญัติยังคงอยู่ในสภาพที่อ่อนแอไม่มั่นคง ซึ่งย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนา ระบอบประชาธิปไตย

พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการทุกวิถีทางในการสร้างเสริมให้สถาบันนี้มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนิติบัญญัติและไม่อาจแยกออกจากกันได้ นั้น ได้ถูกทอดทิ้งตลอดมา พรรคประชาธิปัตย์จึงจะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบพรรคการเมืองวางรากฐานมั่นคงและแข็งแกร่ง เช่น กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณอุดหนุนพรรคการเมืองดังที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศประชาธิปัตย์ที่พัฒนาแล้ว

พรรคประชาธิปัตย์จะวางโครงการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อปลูกฝังให้เกิดความสำนึกว่าบ้านเมืองเป็นของทุกคน และทุกคนจะต้องเข้าร่วมมีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนาบ้านเมืองทุกด้าน

ส่วนด้านข้าราชการประจำ พรรคประชาธิปัตย์จะหาทางปลุกฝังให้เกิดความสำนึกว่าข้าราชการประจำทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ทหาร และ ตำรวจ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ข้าราชการฝ่ายการเมือง หรือรัฐบาลได้กำหนดไว้นั้นโดยเคร่งครัด และให้เข้าใจโดยถ่องแท้ เกี่ยวกับการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างข้าราชการการเมือง และจะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดด้วย

สำหรับระบบราชการพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการพิจารณา ปรับปรุงระบบราชการวิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินไปอย่างคล่องตัว และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป

ด้านการปกครองท้องถิ่น พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าการปกครอง ท้องถิ่นเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปัตย์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ส่งเสริมการปกครองระดับนี้ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยดำเนินการ กระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาชนในระดับนี้ จะได้มีโอกาสรับผิดชอบปกครองตนเองยิ่งขึ้น

นโยบายการต่างประเทศ

พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในนโยบายการต่างประเทศที่เป็นอิสระ ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งศักดิ์ศรี ความเสมอภาค การเคารพอธิปไตยและ บุรณภาพแห่งดินแดน ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของกันและกัน

ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ พรรคประชาธิปัตย์จะ คำนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประเทศเป็นที่ตั้ง

เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

และจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใน
ภูมิภาคทวีปเอเชียอย่างใกล้ชิด รวมทั้งนานาประเทศทั่วโลก เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ
ถาวรแก่มวลมนุษยชาติทั่วโลก